



คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

ที่ ๑๘ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยงานเครือข่ายสารสนเทศของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามได้ดำเนินงานปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศของสถานศึกษา รวมทั้งจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลด้านสารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศอีกทั้งการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตราที่ ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการและมาตราที่ ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นระเบียบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายวรรณท์	ชันแข็ง	ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม	ประธานกรรมการ
นายขวัญทอง	โกฏีรักษ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์	อุตตพรพงษ์	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
นายกรวุฒิ	วิทย์ดลชัย	หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีรินราพร	หนูเผือก	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๑	กรรมการ
นายณัฐ	บัวลา	หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป ๒	กรรมการ
นางสาวปัญญาภรณ์	มาลาวัน	หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
นางสุกัญญา	เข็มชิต	หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. กำหนดนโยบายการดำเนินงาน

๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

๓. กำกับ ดูแล ติดตามและประสานงานให้การดำเนินงานเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสุกัญญา	เข็มชิต	ประธานกรรมการ	
นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์	กรรมการ	นางสาววิจิตรา สีแดงกำ	กรรมการ
นายกรวุฒิ วิหิตลชัย	กรรมการ	ว่าที่ร้อยตรีนราพร หนูเผือก	กรรมการ
นายณัฐ บัวลา	กรรมการ	นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	กรรมการ
นางสาวรัตติยา จั๊ประยงค์	กรรมการ	นางสาวเสาวนีย์ พลพวก	กรรมการ
นางบุษยา เตชะธนอิทธิกุล	กรรมการ	นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์	กรรมการ
นางสาววิยากรณ์ ทองพูล	กรรมการ	นางสาวนรีพรรณ วงศ์จันทร์กุล	กรรมการ
นางสาวธัญธรณ์ อริยวิวัฒน์	กรรมการ	นายโชติรัตน์ กรีถาวร	กรรมการ
นายนที คงทอง	กรรมการ	นางสาวกานต์ธิดา อินใจ	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์ อันภักดี	กรรมการ	นางสาวสุวรรณา บัวทรา	กรรมการ
นางสาวดวงพร บาฬี	กรรมการ	นางสาวชุตติลักษณ์ สังข์รัตน์	กรรมการ
นางสาวปณัฐดา โตประเสริฐ	กรรมการ	นางสาววัชรากุล แสงสว่าง	กรรมการ
นางสาวรุ่งทิวา นิลโถม	กรรมการ	นางสาวเบญจพร เขียรนิทัศน์	กรรมการ
นางสาวจิราพร กำแพงคำ	กรรมการ	นางสาวยุรภัทร์ แสงบรรจง	กรรมการ
นางสาวพรรณณี วัลลา	กรรมการและเลขานุการ		
นายเจษฎา กลิ่นสุพรรณ	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ		
นางสาวพวงพยอม พุ่มจันทร์	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ		

หน้าที่ ๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาาระบบสารสนเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานที่สังกัด ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลข้อมูลเบื้องต้น

๒. จัดทำรายงานสรุปสารสนเทศของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน

คณะกรรมการ	รับผิดชอบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
นางสาวรัตติยา จั๊ประยงค์	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวธัญธรณ์ อริยวิวัฒน์	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรรณณี วัลลา นายสิทธิศักดิ์ อันภักดี	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาววิยากรณ์ ทองพูล	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางบุษยา เตชะธนอิทธิกุล นางสาวสุวรรณา บัวทรา	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คณะกรรมการ	รับผิดชอบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
นายนที คงทอง	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวเสาวนีย์ พลพวก	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์	กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาววัชรากุล แสงสว่าง นางสาวพวงพยอม พุ่มจันทร์	กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนรีพรรณ วงศ์จันทร์กุล นางสาวชุตติลักษณ์ สังฆรัตน์ นางสาวเบญจพร เขียรนทีศน์ นางสาวปณัฐดา โตประเสริฐ นางสาวบุรภัทร์ แสงบรรจง นางสาวดวงพร บาฬี	กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวกานต์ธิดา อินใจ	กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวรัตติยา จับประยงค์ นางสาวจิราพร กำแพงคำ นางสาวรุ่งทิวา นิลโถม	กลุ่มงานอำนวยการ

หน้าที่ ๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาาระบบสารสนเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานที่สังกัด ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น

๒. จัดทำรายงานสรุปสารสนเทศของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน และดำเนินการส่งให้งานเครือข่ายสารสนเทศของสถานศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการจัดทำรายงานสารสนเทศของสถานศึกษา

นางสาวพรรณณี วัลลา ประธานกรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์ รองประธานกรรมการ
นายโชติรัตน์ กรีถาวร กรรมการ
นางสาวพวงพยอม พุ่มจันทร์ กรรมการ
นายเจษฎา กลิ่นสุบรรณ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่างๆ

๒. จัดทำรายงานสารสนเทศของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และดำเนินการเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรนนท์ ชื่นแข็ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม